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รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
ครั้งที ่๒/๒๕๖๖  

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องอินทนิล ๘ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

***************************** 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ     
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๗. นางภัทรภรณ์  ผลด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา  จำปาทอง         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   เลขานุการ  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอความอนุเคราะห์ Invited Specker เพ่ือ
บรรยายในห้องกลุ่มสาขาต่างๆ นั้น ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งว่าขอรวม Invited Specker กับมหาวิทยาลัย
พะเยา ในกลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ ดังนั้น Invited Specker จะมี ๕ กลุ่ม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๑ 

๒.  ขอความอนุเคราะห์... 
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  ๒.  ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบริษัทห้างร้านของมหาวิทยาลัยในเครือเทางามเพื่อใช้ในการขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๑๔ ทัง้นี้สามารถจัดส่งข้อมูลมายัง นาง
ภัทรภรณ์ ผลดี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ เรื่อง  คณบดีเครือเทางามแต่ละมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี- 
     
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓       เรื่อง  เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานการเงินรับจ่ายเครือเทา-งาม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

ตามท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี ปลีะ ๖,๐๐๐ 
บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุม การจัดกิจกรรม หรือ
โครงการด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรและโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในเครือเทางาม และยอดสุทธิเงินรับฝากเงินรายได้ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๓,๔๙๘.๕๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) และเบิกจ่ายเงินค่าโล่ห์บุคลากรดีเด่น 
จำนวนเงิน ๔,๔๐๐ บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๖๐ บาท และค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิธีลงนามและบรรยาย EdPEx ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๘,๙๖๘ บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วได้มี
การเก็บค่าสมาชิกรายปี เข้าเป็นรายรับ เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และเบิกค่าใช้จ่ายในสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม ครั้งที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๖๕,๗๗๐.๕๐ 
บาท (หกหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์) จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓  

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือทราบ 

   

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื ่อว ันที่  

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น ๔ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนั้น บัดนี้ 
ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรอง
รายงาน การประชุมฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๔  

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็น 
ผู้เสนอเพ่ือพิจารณา   

 

ประเด็นที่เสนอ.... 
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ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้ง  
๑/๒๕๖๖ เมื ่อวันที ่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้อง ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั ้น ๔ อาคารยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มติ    รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา -งาม 
และแบบฟอร์มการให้คะแนน 
 ตามที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่นเครือเทา-งาม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนให้แต่ละมหาวิทยาลัยกรอก
คะแนน แล้วจัดส่งกลับคืนนั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๕ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
 
มติ  เห็นชอบและขอให้ทุกมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แล้ว
ส่งให้คณบดีในเครือเทางามพิจารณาประเมินบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น แล้วนำเข้าที่ประชุม
พิจารณาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ต่อไป โดยรางวัลจะให้ตามคะแนนช่วงคะแนน ดังนี้ 
  - ระดับดีเด่น     ๙๐      คะแนน 

- ระดับดีมาก    ๘๐-๘๙  คะแนน 
- ระดับดี         ๗๐-๗๙  คะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 
๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะขอความอนุเคราะห์เรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี ที่ประชุมคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จากเดิมปีละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุม การจัดกิจกรรม หรือโครงการด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม 

๒. การจัดประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะมีการประชุมก่อนหน้า
การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๑ วัน ช่วงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้ติดตามเบิกจ่ายจากต้นสังกัด  

๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการยกเว้นการหักเงินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ  

๔. จัดทำหนังสือ.... 
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๔. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

๕. การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในเครือเทางาม จะขอรายชื่อคณะกรรมไปยังมหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม และจะมีการประชุมเกณฑ์การพิจารณาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๑๔ 


